

UBND HUYỆN NAM ĐÔNG  
**PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG**

Số: 183/KTHT

V/v xử lý phản ánh hiện trường về Đèn  
đường không hoạt động tại đường Đại  
Hóa, thị trấn Khe Tre

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nam Đông, ngày 29 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông

Thực hiện Công văn số 825/UBND-VP ngày 24/5/2023 của UBND huyện về việc xử lý phản ánh hiện trường về đèn đường không hoạt động tại đường Đại Hóa, thị trấn Khe Tre với nội dung: Trụ đèn đường ngay ngã tư đường Đại Hóa, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông vị trí tôi đã phản ánh về việc dây điện không có ống lồng bảo vệ, 4 hôm nay đèn đường không sáng, mặc dù điem đầu và điem cuối của tuyến đèn đường đều sáng không hiểu vì lý do khách quan hay chủ quan, hình ảnh chụp vào tối ngày 23/5/2023. Rất mong cơ quan chức năng liên quan sớm kiểm tra và giải thích.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã kiểm tra nội dung theo phản ánh và trả lời như sau:

Thực hiện Công điện số 397/CD-TTg ngày 13/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 22/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo việc cung ứng điện mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và đề nghị của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế tại Công văn số 2273/TTHPC-KD ngày 16/5/2023 về việc tình hình cung cấp điện mùa khô năm 2023; Công văn số 2293/TTHPC-KD ngày 17/5/2023 về việc chủ động thực hiện tiết kiệm điện cho hoạt động chiếu sáng công cộng. UBND huyện đã có Văn bản số 820/UBND-KTHT ngày 24/5/2023 chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu các biện pháp áp dụng hệ thống chiếu sáng công cộng để thực hiện tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 50% so với cùng kỳ.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã chỉ đạo đơn vị vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng bật xen kẽ các trụ đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn toàn huyện. Tuy nhiên, do cấu tạo lắp đặt đầu nối hiện trạng của nguồn cấp điện cho các trụ đèn nên không tránh khỏi một số trụ tại các ngã ba, ngã tư trên toàn huyện sẽ bị tắt, để khắc phục tình trạng này, Phòng đã có phương án bật xen kẽ luân phiên giữa các trụ đèn trong thời gian tới.

Trước tình hình cung ứng điện khó khăn trong mùa khô năm 2023, rất mong mọi người dân chia sẻ và hưởng ứng sử dụng điện tiết kiệm.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng kính báo cáo UBND huyện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- VP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Đinh Hồng Lam**



